

กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

🕒 นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค. 2551



Traditional depiction of King Arthur (Dicksee)

เรื่องของอาร์เธอร์แห่งบริเทนนั้น เป็นตำนานเล่าต่อกันมา ซึ่งมีหลายเวอร์ชัน มาก จะมีตัวตนจริงหรือไม่ก็ไม่รู้แน่ รู้แต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางของยุโรป ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ซึ่งตอนนั้น เกาะอังกฤษ มีเผ่าชนเถื่อน บุกกรูกราน และสับสนวุ่นวายด้วยการรบรา ระหว่างฝ่าย ไบรตันพื้นเมืองกับแซกซัน จากเยอรมัน กษัตริย์วอร์ติเกิร์น แห่งไบรตันได้อพยพผู้คนมาอยู่ที่เวลส์ โดยมีเด็กชายชื่อ เมอร์ลิน มาช่วย เขาเป็นเด็กที่มีอำนาจเวทมนตร์ลึกลับ เพราะมีบิดาเป็นพอมดและมารดาเป็นเจ้าหญิง

ต่อมาบัลลังก์ตกเป็นของ อูเธอร์ เพนดราگون ผู้แอบมีสัมพันธ์สวาทกับเลดี ไอเยอร์นา ภริยาดยุกแห่งคอร์นวอลล์ ซึ่งตำนานเล่าไว้พิลึกพิลั่นมากครับ คืออูเธอร์ได้จำแลงร่างเป็น ทานุดยุกและลอบมารวมรักกับไอเยอร์นาในขณะที่ทานุดยุกไปทำศึก ทารกที่ปฏิสนธิขึ้นในครรภ์คือนั่นก็คือ อาร์เธอร์นั่นเอง

อีก 15 ปีต่อมา อาร์เธอร์ได้ขึ้นครองบัลลังก์ พระองค์ทรงปราบอริราชศัตรูจนหมดสิ้น ไม่ว่าจะพวกแซกซัน สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฯลฯ โดยมีเมอร์ลินผู้พิเศษ เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ เมอร์ลินได้พาอาร์เธอร์ ไปเอาดาบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ จากทะเลสาบ ซึ่ง นางฟ้า เลดีออฟเดอะเลค ได้ชูดาบนี้ขึ้นมา เหนือน้ำ แต่อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า เอ็กซ์คาลิเบอร์ เป็นดาบที่ปักอยู่บนแท่งหินศักดิ์สิทธิ์

กล่าวคือ ในขณะที่อาร์เธอร์ยังเป็นทารกนั้น เมอร์ลินได้สร้างเสก แท่งหินขึ้นในลอนดอน และป่าวร้องให้ผู้คนมาชุมนุมรับทราบ โดยเมอร์ลินได้ปักดาบเปลือยเล่มหนึ่ง ไว้ในแท่งหินซึ่ง มีคำจารึกว่า

"ผู้ใดที่สามารถชักดาบขึ้นจากแท่งหินนี้ได้ เขาผู้นั้นจะได้ ครบครองแผ่นดินทั้งปวงบนเกาะอังกฤษ"

ครับ แน่แน่นอนว่า ผู้ที่ดึงดาบเล่มนี้ได้ก็ มิใช่ใครอื่น หนูน้อยอาร์เธอร์นั่นเอง

หลังจากได้ครองราชย์ ศัตรูสำคัญคนหนึ่งของอาร์เธอร์ กลับกลายเป็นสาวลูกพี่ลูกน้องของ พระองค์ผู้มีนามว่า มอร์แกน เลอ เฟย เธอผู้นี้ก็มีอิทธิฤทธิ์เวทมนตร์ ดีแต่วาร์เธอร์มีเมอร์ลินคอยพิทักษ์อยู่

จุดใหญ่อันเป็นไฮไลท์ของตำนานก็คือ เรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นตะลึงของบรรดาเหล่าอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาร์เธอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกตระเวนเพื่อค้นหา จอกศักดิ์สิทธิ์ (The Holy Grail) ของพระเจ้าไครสต์ ซึ่งมีที่มาดังนี้ครับ

จอกใบนี้พระเจ้าได้ให้สาธุศิษย์ใช้ดื่มไวน์ในการร่วมกินอาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) ของพระองค์ โดยเก้าอี้ตัวหนึ่งในโต๊ะอาหารวางเปล่า เนื่องจากจูดาส อิสคาริโอท ได้ทรยศนำความไปแจ้งแกพวกโรมัน ซึ่งโต๊ะที่ร่วมกินอาหารมื้อสุดท้ายนี้แหละครับ เป็นแม่แบบโต๊ะกลมที่ชุ่มฉ่ำของอัศวิน โดยเมอร์ดลินได้แนะนำให้อูเธอร์ เพนดรากอน สร้างเตรียมการไวลวงหุณา และเซนกันครับ เก้าอี้ตัวหนึ่งจะวางเปล่าอยู่ ถือกันว่าเป็นเก้าอี้ มหันตภัย ผู้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ได้จะต้องเป็นอภิอัศวินแบบว่าซูปเปอร์ฮีโร่นั้นเทียว

จอกศักดิ์สิทธิ์นั้น โจเซฟ แห่ง อาริมาเธีย ได้ไขร่องรับพระโลหิตของจีซัส ที่หลังไหลลงมาด้วยคมหอกของโรมันในขณะที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนอยู่ และหลังจากนั้นจอกนี้ก็ได้อันตรธานสาบสูญไป ซึ่งพอมดเมอร์ดลินได้ระบุว่า อัศวินใดที่สามารถค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ เขาผู้นั้นจะสามารถครอบครองเก้าอี้ตัวที่ว่างเปล่าได้อย่างเต็มภาคภูมิและปลอดภัยจากคำสาป

นี่แหละครับ อัศวินทั้งหลายจึงต้องออกล่าจอกศักดิ์สิทธิ์กันอย่างจ้าละหวั่นเพื่อตำแหน่งอภิอัศวินอันเป็นสุดยอด

อัศวินดั่งๆผู้เก่งกาจก็มีอาทิ กาเวน, แลนเซล็อต, เปอร์ซิวัล, กาลาฮัด ฯลฯ หากทว่าผู้ที่จะมีโอกาสเห็นจอกศักดิ์สิทธิ์นั้น ต้องสมบุรณครบถ้วน ในคุณสมบัติครบ อาทิ เซอร์แลนเซล็อต แมวจะเป็นสุดยอดฝีมือเชิงยุทธแต่ก็ มีมูลหินจากการลอบรักกับ กวีนีเวียร์ มเหสีของอาร์เธอร์ ซึ่งเป็นเจ้านายตัวเอง เขาจึงไม่มีสิทธิ์ได้เห็นจอกสำคัญใบนั้น

ตำนานหนึ่งบอกว่า ผู้ค้นพบ จอกศักดิ์สิทธิ์คือ เซอร์เปอร์ซิวัล ซึ่งหลังจากได้ตระเวนผจญภัยอย่างโชกโชนแล้ว เขาก็ได้มาถึงปราสาท ที่เก็บจอกศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ทำหน้าที่ พิทักษ์จอกคือ ลุงคนหนึ่งของเขาเอง เขาได้รักษาพยาบาลลุงซึ่งกำลังป่วย อยู่จนหาย และลุงก็ได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่เขา

แต่อีกตำนานหนึ่งกล่าว เซอร์กาลาฮัด อัศวินผู้มาถึงโต๊ะกลมใน ช่วงหลังต่างหากที่เป็น ผู้ได้ครอบครองจอกใบนี้ เขาเป็นลูกชายลับๆของ แลนเซล็อตและได้รับจอกจาก ผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นญาติอาวุโสเช่นกัน เมื่อนำจอกกลับมายังโต๊ะกลม เขาก็ได้สิทธิ์นั่งบนเก้าอี้มหันตภัยตัวนั้น ตำนานยิ่งเล่าอีกว่า ต่อมากาลาฮัด, เปอร์ซิวัล และบอร์ 3 อัศวินผู้กล้า ได้นำจอกศักดิ์สิทธิ์กลับคืนไปสู่นครเยรูซาเลม ผลงานนี้ทำให้กาลาฮัดได้ขึ้นสู่อศวรรค์ แต่เปอร์ซิวัลเสียชีวิต มีแต่เซอบบอร์ ผู้เดียวที่กลับสู่ คาเมล็อต วังแห่งกษัตริย์อาร์เธอร์

หลังจากแลนเซล็อตกลับจากการค้นหา จอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยความผิดหวังนั้น เขาก็ได้แอบมีสัมพันธ์กับกวีนีเวียร์ (ซึ่งบางตำนานกล่าวว่าทั้งสอง รักกันตั้งแต่ กวีนีเวียร์ยังมีได้สมรสกับ อาร์เธอร์) เมื่อมอร์ดรีด ได้เผชิญเห็นเขา จึงเป็น เรื่องใหญ่ อาร์เธอร์ กับแลนเซล็อต ซึ่งเคยรักใคร่เป็นสหายสนิท ก็ต้องแตกกัน เหล่าอัศวิน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจงรักภักดีต่ออาร์เธอร์ อีกกลุ่มหนึ่งเขาข้างแลนเซล็อต เกิดเป็นศึกกลางเมืองขึ้น เหล่าอัศวินโต๊ะกลมส่วนใหญ่ ต่างเสียชีวิตในศึกครั้งนี้ และมอร์ดรีด ซึ่งต้องการเป็นใหญ่ครอบครองบัลลังก์ ก็ถูกอาร์เธอร์สังหารด้วยหอก แต่อาร์เธอร์เองก็ถูกอาวุธของ มอร์ดรีดบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน

ก่อนสิ้นพระทัย อาร์เธอร์ได้มอบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ให้ เซอร์เบเดเวียร์ อัศวินที่ยังเหลืออยู่ เพื่อนำเอาไปคืนยัง ทะเลสาบ ถิ่นเดิมของมัน เมื่อเบเดเวียร์ขวางดาบ วิเศษนั้นไป ในทะเลสาบ ก็มีแขนชูขึ้นจาก

น้ำมารับดาบไป

พระศพของอาร์เธอร์ถูกนำล่องไปบนแพกัญญา โดยมีเทพธิดานางฟ้า ห้อมล้อม มอร์แกน เลอ เฟย์ กับเลดีออฟเดอะเลค ก็รวมไปในแพกัญญาด้วย แพนี้จะนำอาร์เธอร์ไปสู่ อวารอน อันเป็นดินแดนสรวงสวรรค์

ก็เป็นอันจบสิ้นตำนานกษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลมเพียงนี้ครับ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก คุณ ต่วย\ตูน และ อุดร จารุรัตน์

http://onknow.blogspot.com/2008/04/blog-post_4425.html